



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๙๙๑

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบุรีมร์ พร ๕๔๐๐๐

๑๗/กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนกลางวันและจัดซื้ออาหารเสริม (นม) กรณีเด็กรหัส G

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๖๙
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้หารือ กรณี
นักเรียนโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๑ จำนวน ๗ คน ไม่ได้รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม)
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาแจ้งว่า เป็นนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
(เด็กรหัส G) ซึ่งจากการติดตามการดำเนินงานโรงเรียน ทราบว่า ยังมีโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒ และโรงเรียน
รวมไทยพัฒนา ๔ ก็มีผลกระทบจากการไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม)
จากองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา เช่นเดียวกัน ซึ่งแนวปฏิบัติที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบล
รวมไทยพัฒนา ได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) ให้ตลอดทุกภาคเรียน

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน และถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจึงแจ้งแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) กรณี เด็กรหัส G
เพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชคดี อมรวัฒน์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๕๓-๕๑๑๙ ต่อ ๓๐๕

ผู้ประสานงาน คุณเรียนนภา โกสิน

323
127 ต.ก. 2563



323
127 ต.ก. 2563
เวลา.....

ที่ มท ๐๘๑๖.๒/๑๒๙

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและจัดซื้ออาหารเสริม (นม) กรณีเด็กรหัส G

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/๑๒๐
ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้ขอหารือกรณีนักเรียนโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๑ จำนวน ๗ คน ไม่ได้รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาแจ้งว่า เป็นนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (เด็กรหัส G) ซึ่งจากการติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ทราบว่า ยังมีโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒ และโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๔ ก็มีผลกระทบจากการไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) จากองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาเช่นเดียวกัน ซึ่งแนวปฏิบัติที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาได้จัดสรรงบเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให้ตลอดทุกภาคเรียน ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน จึงขอความอนุเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตอบข้อหารือดังกล่าวพร้อมทั้งแจ้งแนวทางและข้อปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้สอดคล้องกับการดำเนินงานอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนและถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอแจ้งแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและจัดซื้ออาหารเสริม (นม) กรณีเด็กรหัส G ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือ ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๔
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๑๘

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๒/๗๕๐



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ทาหรือการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและจัดซื้ออาหารเสริม (นม) กรณีเด็กรหัส G

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/๘๕๔
ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้ขอทาหรือกรณี ในภาคเรียนที่ ๒ นักเรียนโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๑ จำนวน ๗ คน ไม่ได้รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาแจ้งว่า เป็นนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (เด็กรหัส G) ซึ่งจากการติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ทราบว่า ยังมีโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒ และโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๔ ก็มีผลกระทบจากการไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) จากองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาเช่นเดียวกัน ซึ่งแนวปฏิบัติที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให้ตลอดทุกภาคเรียน ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน จึงขอความอนุเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตอบข้อทาหรือกรณีนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (เด็กรหัส G) ขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) พร้อมทั้งแจ้งแนวทางและข้อปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้สอดคล้องกับการดำเนินงานอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ต่อไป ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบด้วย นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ได้ให้ความเห็นเรื่อง การนับจำนวนราษฎรตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ สรุปว่า คำว่า “ราษฎร” ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ หมายถึง บุคคลที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลโดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับการตรวจสอบหลักฐานว่าบุคคลใดอยู่อาศัยในเขตเทศบาลโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ย่อมเป็นไปตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งอาจเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนประวัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ให้ก็ได้ ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ (๑) โครงการที่จะให้เงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน (๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน ดังนั้น กรณีการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน

/ ราษฎร ...

ราษฎร (เด็กรหัส G) หากกรมการปกครองได้ตรวจสอบกับฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรเพื่อกำหนดสถานะ และเลขประจำตัว ๑๓ หลักให้ และพบว่าเป็นบุคคลที่สามารถกำหนดสถานะและเลขประจำตัว ๑๓ หลัก ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรได้ องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาก็สามารถอุดหนุนงบประมาณ ให้กับโรงเรียนได้ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งเวียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๔
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๑๘